



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ฉบับประจำวันพุธที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า 35

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## "สิทธิ"และ"ที่ยืน" เสียงจากเพศที่สาม



อีกเนื้อหาหนึ่งในการสัมมนาของโครงการสตรีและเยาวชนศึกษาร่วมกับโครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษา ครั้งที่ 8 ว่าด้วยปัญหาของเพศที่สาม

นายเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา เลขาธิการศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางเพศแห่งประเทศไทย กล่าวในหัวข้อ "เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องกะเทยห้ามเข้า" ว่า ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมไทยมีผลต่อการเข้าถึง หรือไม่ถึงทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ ของกะเทยอย่างตน

เรื่องแรก คือ แนวคิดเรื่องคู่ต่างทางเพศกับการทำธุรกรรมทางการเงินของกะเทย อำนาจรัฐในการจำแนกเพศเพียงหญิงกับชาย โดยเฉพาะเรื่องเอกสารราชการและการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ประสบมาด้วยตัวเองโดยได้เปิดบัญชีกับธนาคารแห่งหนึ่ง ดนเลือกค่านำหน้าชื่อของที่ระบุว่าเป็น "นาย" แต่เจ้าหน้าที่ที่ระบุในช่อง "นาย" ให้ตน จากนั้นมีการจับกลุ่มนิยามมองตนเป็นตัวประหลาด โดยช่วงปลายปี 2549 บัตรเอทีเอ็มของตนหาย ดนจึงโทรแจ้งอายัดบัตร เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงของตนเป็นหญิงแต่ในประวัติระบุเป็นชาย เจ้าหน้าที่จึงไม่ยอมอายัดบัตรให้ โดยอ้างว่าตนไม่ใช่เจ้าของบัญชี และให้มาติดต่อด้วยตัวเองในวันทำการ

"ขณะที่บัตรเอทีเอ็มหายและได้แจ้งอายัดบัตรในวันเสาร์ แม้จะพูดจาอ่อนหวานและได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองไปจนหมด แต่ทางธนาคารก็ไม่ยินยอมอายัดบัตรให้ กระทั่งวันจันทร์ได้เข้ามาติดต่อด้านธนาคารก็พบว่าเงินในบัญชีจำนวน 2 แสนบาท ถูกกดออกไปจนหมด ครั้งละ 10,000-20,000 บาท หลายครั้ง โดยทางธนาคารไม่ยอมรับคิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น และให้ไปแจ้งความเอาเอง แต่คนร้ายตระเวนกดเงินไปหลายที่ ตำรวจจึงโยนเรื่องกันไปมา และยังพูดจาตำราว่าคงถูกคู่ชားเอาบัตรเอทีเอ็มไปกดเงินจนหมด ทั้งที่เงินทองเหล่านี้กว่าจะหาและเก็บสะสมมาได้แสนล้านบาท แต่ต้องสูญเสียเพราะเหตุแห่งเพศ" เลขาธิการศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางเพศแห่งประเทศไทยกล่าว

นายเปรมปรีดากล่าวว่า ทางเศรษฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการกับการตอบสนองความต้องการเป็นตัวเอกของเรื่อง เช่นเดียวกับกะเทยกับการแปลงเพศ ความจริงการแปลงเพศมี 2 ระดับ คือ สิ่งที่บอกลักษณะทางเพศชายจะมีไหม หน้าผาก กรามเหลี่ยมกว้างกว่าผู้หญิง ซึ่งใช้เทคนิคแต่งหน้าก็ได้ แต่กะเทยถูกใส่ค่านิยมว่าเป็นกะเทยต้องทำหน้า ตัดGRAM จนกลายเป็นธุรกิจทางการแพทย์ ส่วนการแปลงอวัยวะเพศ กะเทยก็ตกอยู่ใต้อำนาจและทัศนคติของหมอที่จะตัดสินว่าจะแปลงเพศให้ใครหรือไม่ เช่น น้องต๋ม ปริญญญา เจริญผล ก็เคยถูกปฏิเสธไม่ผ่าตัดแปลงเพศ โดยให้เหตุผลว่าเป็นนักมวย วิถีชีวิตไม่สอดคล้องกับผู้หญิง หรือกะเทยบางคนก็ถูกหมอแปลงเพศให้โดยไม่บรรจง บางคนถูกตัดเส้นสองสิ่งทิ้งทำให้ไม่ถึงจุดสุดยอดไปตลอดชีวิต ล่าสุดหมอมมีการโฆษณาให้กะเทยแปลงเพศแนวใหม่ ไม่ต้องตัดจุดกำเนิด ตัดเฉพาะแหล่งกำเนิดฮอร์โมนชายคือลูกอัณฑะ ทั้งที่ยังไม่มีการการันตีว่าจะเกิดผลต่อสุขภาพทางเพศอย่างไร บางคนถูกหมอแนะนำให้ดื่งเส้นเสียงจนเสียงพิการไปเลยก็มี





เลขาธิการศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางเพศแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลชุดที่แล้ว ทำให้สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องราวความหลากหลายทางเพศมีภาพลักษณ์ชัดเจนในแง่ของความเป็นสื่อลามก ตนก็เคยแอนด์หนึ่งสื่อเกย์ แต่ก็พบว่าความจริงสาระที่แฝงอยู่ในสื่อเหล่านั้น คือคุณค่าของการบันเทิงกิจกรรม การรวมกลุ่มของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ แต่การกวาดล้างหนังสือเกย์ กะเทย ทำให้หนังสือหรืองานวิจัยเกี่ยวกับกะเทยแทบไม่มีเลย ความหมาย คือกะเทยต้องการมีพื้นที่ยื่น เพราะเราถูกกีดกันในสิทธิที่กะเทยจะได้รับ ผู้ประสานทรัพยากรก็ไม่อยู่ในวิถีกะเทย ไม่รู้สิ่งที่เกิดจริงกับกะเทย วันนี้การต่อสู้ของกะเทย เราไม่รู้ว่าจะก้าวไปถึงขั้นไหน และ

ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเริ่มขึ้นหรือยัง

ด้านน.ส.สมาลี โดกทอง กล่าวในหัวข้อ "การให้ความหมายและการต่อรองในชีวิตของหญิงรักหญิง" ว่า การกล่าวถึงเรื่องราวของหญิงรักหญิง คงไม่ใช่การสื่อสารความคิดของตัวเองเท่านั้น แม้สังคมจะตีกรอบความสัมพันธ์ให้รักต่างเพศ แต่หญิงรักหญิงกำลังจะบอกว่าตนมีสิทธิ์จะเลือกตัดสินใจรักผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งหยุดนิ่งตายตัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผู้หญิงหลายคนที่เคยมีแฟนผู้ชายมาก่อน และบางคนไม่ได้ปฏิเสธรักต่างเพศ

การกำหนดว่าเกิดมาเป็นหญิงต้องคู่กับชาย ต้องเป็นเมีย เป็นแม่ เป็นการกำหนดหน้าที่เฉพาะตายตัวให้กับผู้หญิง คนที่ฝ่าฝืนความเชื่อจะถูกมาตรการลงโทษทางสังคม โดยคนทั่วไปใช้ความเชื่อนี้กระทำต่อหญิงรักหญิง รวมทั้งเลือกปฏิบัติภาครัฐละเลยหรือเพิกเฉยไม่ยอมรับต่อสถานะของหญิงรักหญิง ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เคารพสิทธิทางเลือกในชีวิตทางเพศของหญิงรักหญิง

ในเวลาเดียวกัน **ดร.กิตติกร สันคติประภา อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)** ผู้ทำงานวิจัยเรื่อง "การลวนลามทางเพศกะเทย : นัยสำคัญภายใต้วาทกรรมรักต่างเพศ" กล่าวว่า แม้สังคมไทยจะพยายามทำความเข้าใจถึงความหมายของคนรักร่วมเพศเดียวกัน แต่ปฏิบัติการทางสังคมยังมีความเชื่อแบบเดิมคือ มองคนกลุ่มนี้เป็นคนผิดปกติ เป็นกลุ่มคนที่สร้างปัญหา ความรู้สึกขณะนี้อยู่กระจายวงเวียนอยู่ในสังคม วงเวียนอยู่ในเครือข่ายอำนาจผ่านสถาบันต่างๆ จะเห็นได้จากการถูกปฏิเสธจากครอบครัว ไม่ยอมรับการแต่งงานของกลุ่มคนที่รักร่วมเพศเดียวกัน ข้อปฏิบัติหรือประเพณีที่ยึดถือในสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อน ครอบครัว โรงเรียน การกีดกันและความไม่สะดวกต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เรื่องของคนทั่วไปเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัว คำนำหน้าชื่อ การใช้ห้องน้ำไปจนถึงการทำนิติกรรมต่างๆ และการเรียกร่องสิทธิต่างๆ กะเทยก็ถูกละเลย